

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

● นำเสนอเมื่อ 30 ส.ค. 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ ว ๘) ๙๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒) สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่เลี้ยง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา และสอดคล้อง
กับความรู้ความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๕ สถาบัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๔ สถาบัน และเพิ่ม
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสังกัด สพฐ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจตระเวนชายแดน รวมจำนวน
๑,๕๔๐ โรงเรียน โดยกำหนดกิจกรรมที่ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยง ๗ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ๒. การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในสถานศึกษา ๓. การยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ๔. การยกระดับความรู้ภาษาไทย ๕. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไม่โกง
รู้เท่าทันสื่อ ไม่เป็นเหยื่อของสังคม) ๖. การพัฒนาศักยภาพครู และ ๗. กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของ
โรงเรียนเป้าหมายและสอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่สถาบันอุดมศึกษาที่เลี้ยงมีอยู่

การดำเนินงานของโครงการนี้นับว่าเป็นการช่วยสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการอีกทางหนึ่ง ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ได้ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสานมายัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ประสาน
กับสถานศึกษา อำนวยความสะดวก และร่วมวางแผนการดำเนินงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 26 ส.ค. 59